

Xin chào các bạn! Mình là Thanh, đến từ khoa tiếng Nhật, trường đại học Hà Nội. Khi học hết năm 3, mình may mắn nhận được cơ hội học tập tại trường Ochanomizu với khóa học 1 năm với tư cách là sinh viên trao đổi. Thực sự, 1 năm được sống, học tập trên đất nước Nhật và tại ngôi trường này đã mang lại cho mình những kỉ niệm không thể nào quên.

Nếu hỏi rằng “Bạn thích điều gì ở đất nước này?” thì có lẽ, điều đầu tiên mà mình nghĩ đến đó là cách người Nhật đối xử vô cùng tử tế và lịch thiệp đối với người nước ngoài. Mình đến Nhật vào một buổi chiều đầu tháng 10 khá là mưa. Sẽ thật là khó khăn cho một đứa vừa mới chân ướt chân ráo đến Nhật có thể một mình đi từ sân bay về đến kí túc an toàn nếu không có sự hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình của nhân viên sân bay, bác lái xe bus và cả những người mà mình đã gặp, hỏi đường ở ga Ikebukuro. Mọi thủ tục để bắt đầu cuộc sống ở kí túc cũng như để nhập học khá là suôn sẻ (có lẽ mới đầu rắc rối duy nhất của mình đó là đăng ký điện thoại di động bên này ^^).

Trường Ocha rất tuyệt, mang đúng cái duyên dáng, dịu dàng của một trường nữ sinh. Thầy cô nhiệt tình, thư viện đầy những sách hay và vô cùng yên tĩnh, nhà ăn sinh viên vừa rẻ vừa ngon. Nhưng có lẽ điều mình thích nhất đó là hình ảnh của bác bảo vệ luôn mỉm cười hiền lành mỗi lần bọn mình giơ thẻ sinh viên khi vào trường.

Một năm này, mình thường tận dụng những ngày nghỉ để đi chơi, du lịch khá nhiều. Và có lẽ, không ở đâu lại có thể dễ đi chơi và dễ bắt gặp nhiều cảnh đẹp như ở Nhật. Một đất nước đã rất nổi tiếng với lá đỏ mùa thu, những đường hoa anh đào bên sông, cánh đồng hoa Nemophila hay vườn hoa cẩm tú cầu ở Kamakura... Nhưng phải đến khi được nhìn và cảm nhận tận mắt mới thấy được nó đẹp như thế nào.

Bên cạnh đó, những trải nghiệm ở đây cũng giúp mình trưởng thành và học hỏi được nhiều điều. Việc ra nước ngoài và đặc biệt, bước vào một môi trường mà khái niệm quốc tế khá quen thuộc như ở trường Ochanomizu, đã giúp cho mình cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị của bản thân dân tộc mình. So sánh để thấy sự khác biệt, những điểm được và chưa được, cần phải đạt được của đất nước mình đã sinh ra và lớn lên. Mình cũng đi làm thêm vừa để kiếm tiền trang trải sinh hoạt, vừa để phần nào đó hòa nhập vào với xã hội Nhật Bản bên ngoài môi trường học tập. Sự vất vả, mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi, nhưng bù lại, mình học được nhiều hơn về cách ứng xử với con người và trong công việc của người Nhật, đặc biệt trân trọng hơn giá trị của đồng tiền.

Một năm, khi nhìn lại thực sự cảm thấy vô cùng ngắn ngủi, nhưng đã cho mình trải qua khá nhiều cảm xúc. Buồn có, vui có, khi hy vọng, lúc lại thất vọng cô đơn... Đây sẽ là những tháng ngày mình không thể nào quên được của cuộc đời sinh viên.

Nếu có thể, nhất định hãy tìm cho mình cơ hội trải nghiệm ở Nhật Bản các bạn nhé!